

## รู้สึกสับสนบ้างไหม?

เราจำเป็นต้องหานักวิชาการคนหนึ่งที่จะชี้แจงให้เราได้ว่า ทายาท หรือคอลีฟะฮ์ หรือ อิมิร หรืออิมามทั้งสิบสองนั้นจริงๆ แล้วคือ .....

อัล ชะฮาบี นักวิชาการที่เป็นที่รู้จักกันดีได้กล่าวไว้ใน **ตัชกรือตุลสุฟฟาซ** เล่มที่ 4 หน้า 298 และ อิบนิ ฮาญิร อัลอัศกอลานี กล่าวไว้ใน **อัล ตูรอธ อัล กอมีนะฮ์** เล่มที่ 1 หน้า 67 ว่า ชัครูดดีน อิบรอฮีม บิน มุฮัมมัด บิน อัล ฮะมะวีฮ์ อัล ญูวัยนี อัล ซาฟีอี ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านชะเคาะผู้ยิ่งใหญ่ ท่าน อัล ญูวัยนีนี้เองที่ได้รายงานจากอับดุลลอฮ์ อิบนิ

อับบาส(รฎ)จากท่านศาสดา(ศ็อลฯ)ว่าท่านได้กล่าวว่า **“ฉันเป็นหัวหน้าแห่งบรรดาศาสดาและอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ เป็นหัวหน้าแห่งทายาททั้งหลาย และหลังจากฉันแล้วจะมีทายาทของฉันสิบสองคน คนแรกคือ อะลี อิบนิ อบีฏอลิบ และสุดท้ายคืออัลมะฮ์ดี”**

อัล ญูวัยนีได้รายงานไว้เช่นกันจากอิมิ อับบาส (รฎ) จากท่านศาสดา(ศ็อลฯ)ว่า **“แท้จริงแล้ว คอลีฟะฮ์ของฉันและทายาทของฉันและสัญญาแห่งอัลลอฮ์ ต่อบรรดาสืบตระกูลสร้างของพระองค์หลังจากฉันนั้นมีสิบสองคน คนแรกคือน้องชายของฉันและคนสุดท้ายคือลูก(หลาน)ของฉัน”** เมื่อท่านถูกถามว่า **“โอท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ ใครคือพี่น้องของท่าน?”** ท่านศาสดา(ศ็อลฯ) กล่าวว่า **“อะลี อิบนิ อบีฏอลิบ”** หลังจากนั้นพวกเขาถามว่า

**“แล้วใครเล่าคือลูกของท่าน”** ท่านศาสดา(ศ็อลฯ)ตอบว่า **“อัลมะฮ์ดี**

ผู้ที่เติมเต็มโลกนี้ไว้ด้วยความยุติธรรมในขณะที่มันเต็มปริ่มไปด้วยความ ออูคิธรรมและการกดขี่ และด้วยพระนามแห่งผู้ที่ยกฉันให้เป็นผู้ศักดิ์เดือนและแจ้งข่าวดี ถึงแม้ว่าจะมีเวลาเหลืออีกเพียงวันเดียวสำหรับโลกนี้ พระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรจะทรงทอดเวลาออกไปจนกว่าพระองค์จะส่งมะฮ์ดี ลูกของฉันมา แล้วเขาก็จะทำให้สุลตอลฮ์ อีซา อิบนิ มุฮัมมัด (อ.) ลงมาและนมาซตามหลังเขา(มะฮ์ดี) และโลกนี้ก็จะเจ็ดจรัสไปด้วยรัศมีของเขา และอำนาจของเขาจะแผ่ไปจากตะวันออกถึงตะวันตก”

อัล ญูวัยนีได้รายงานไว้ด้วยว่า ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ็อลฯ) ได้แจ้งว่า **“ฉันและอะลี และฮาซัน และฮุเซน และลูกหลานอีกเก้าคนของฮุเซนเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ และไม่มีความคิดพลาด”**

[อัล ญูวัยนี: ฝะรออิด อัล จิมตัยน์ มุอัสซะฮ์ อัล มะฮ์ดี ลี ตะบะอะฮ์ พิมพ์ที่เบรุต ปี 1978 หน้า 160]

ในบรรดานักวิชาการในสายต่างๆ ของอิสลาม มีเพียงชื่ออะอิมามียะฮ์ อีซานอะชะรียะฮ์ (ชีอะฮ์ สิบสอง) ชื่อในบุคคลเหล่านี้ว่า เป็นทายาทผู้เที่ยงธรรมทั้งสิบสองของท่านศาสดา(ศ็อลฯ) และได้รับความรู้ความเข้าใจจากบุคคลเหล่านี้

ต้องการแสวงหาอิสลามที่เป็นของแท้ให้มากกว่านี้ โปรดเข้ามาชม

<http://al-islam.org/faq/>

v1.0

รายงานจากญาบิร อิบนิ ชะมุเราะฮ์ ว่า **“ฉันได้ยินท่านศาสดา(ศ็อลฯ) กล่าวว่ “จะมีผู้นำสิบสองคน” แล้วท่านกล่าวอะไรอีกบางอย่างที่ฉันไม่ได้ยิน บิดาของฉันเล่าว่า ท่านศาสดากล่าวต่อไปอีกว่า “ทุกคนจะมาจากกูเรซ” [ซอเฮียะห์ อัล บุคอรี (ภาษาอังกฤษ), สะเคียที่ 9 : 329 กิตาบูล อะห์กาม; ซอเฮียะห์ อัล บุคอรี(ภาษาอาหรับ), สะเคียที่ 4 :165 กิตาบูล อะห์กาม]**

ท่านศาสดา(ศ็อลฯ)กล่าวว่า

**“ศาสนานี้(อิสลาม)จะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงเวลานั้น(วันแห่งการตัดสิน)**

**โดยที่มีคอลีฟะฮ์สิบสองคนอยู่กับพวกท่าน ทั้งหมดนั้น**

**มาจากกูเรซ”**

[ซอเฮียะห์ มุสลิม(ภาษาอังกฤษ), ภาคที่ 754 เล่มที่ 3 หน้า 1010 สะเคียที่ 4483; ซอเฮียะห์ มุสลิม(ภาษาอาหรับ), กิตาบูล อัล อัมมะรอฮ์ ปีที่พิมพ์ 1980 ซาอูดิอารเบีย เล่มที่ 3 หน้า 1453 สะเคียที่ 10]

# ใครคือ ทายาททั้ง สิบสอง ของท่านศาสดา(ศ็อลฯ)

นักวิชาการซุนหฺนึ่มีความเห็นอย่างไร	
<b>อิบนิ อัล อะรอบี</b>	<p>เราได้นับจำนวนของผู้นำทั้งหลายหลังจากท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้สิบสองท่าน พบว่ามีดังนี้ อิบูบักร อุมัร อุศมาน อะลี สะฮัน มุอาวียะฮ์ยะซีด มุอาวียะฮ์ บิน ยะซีด มัรวาน อับดุลมาลิก อิบนิ มัรวาน ยะซีด บิน อับดุลมาลิก มัรวาน บิน มุฮัมมัด บิน มัรวาน อัชชอฟฟะฮ์ หลังจากนั้นแล้วมีคอลีฟะฮ์อีกยี่สิบท่านจาก บนีอับบาส</p> <p>ถึงตอนนี้เรากล่าวว่าผู้นำสิบสองท่านนั้นนับได้ถึงสุดท้ายมาน</p> <p>ถ้านับตามความหมายตามตัวหนังสือนี้เราจะมีเพียงห้าท่านและจากนั้นเราจึงรวมคอลีฟะฮ์ผู้ได้รับท่านนำอีกสี่ท่านและอุมัร บิน อับดุลอะซีซ...</p> <p><b>ฉันไม่สามารถทำความเข้าใจกับความหมายของอะดิษนี้ได้</b></p> <p>[อิบนิ อัล อะรอบี : รัรศ์ ศุนัน คิรมิซี 9 : 68 – 69]</p>
<b>กอดี อียาด อัล ยะฮ์ซุบี</b>	<p>จำนวนของคอลีฟะฮ์มีมากกว่านั้น การจำกัดจำนวนว่าเป็นสิบสองนั้นไม่ถูกต้อง ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) มิได้กล่าวไว้ว่ามีสิบสอง และไม่มีอะไรจะกำหนดไม่ให้มีมากไปกว่านั้น</p> <p>ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าจะมีจำนวนมากกว่านั้น</p> <p>[อัล นะวะวี : รัร ซอเฮียะห์ มุสลิม 12 : 201 – 202 อิบนิ ฮาญ์ญ์ อัล อัสกอละนี : ฟีต อัล บะรี 16 : 339]</p>
<b>ญะลาลุদ্ดีน อัล ซุญญี</b>	<p>มีคอลีฟะฮ์เพียงสิบสองท่านจนถึงวันแห่งการตัดสิน และท่านเหล่านั้นจะกระทำการอยู่บนสังฆกรรม</p> <p>แม้ว่าการมีอยู่ของท่านเหล่านั้นจะไม่ต่อเนื่องกัน</p> <p>เราจะเห็นได้ว่าจากจำนวนสิบสองนั้น สี่ท่านมาจากคอลีฟะฮ์ผู้ได้รับทางนำ แล้วสะฮัน แล้วมุอาวียะฮ์ แล้วอิบนิ ซุเบร และสุดท้ายคืออุมัร บิน อับดุลอะซีซ ทั้งหมดนี้เป็นแปด ยังเหลืออีกสี่ท่าน อาจเป็นมะฮ์ดี อับบาซิด ซึ่งอาจนำมารวมด้วยได้เพราะเป็นอับบาซิดเหมือนกับที่ อุมัร บิน อับดุลอะซีซเป็นอุมัยยะฮ์ และตอฮิร อับบาซิดก็อาจถูกนับรวมด้วยได้</p> <p>เพราะเขาเป็นผู้ปกครองที่ยุติธรรม ดังนั้นยังเหลืออีก</p> <p><b>สองท่านที่ยังไม่ปรากฏ</b> ท่านหนึ่งคือมะฮ์ดี เพราะท่านมาจาก อะห์ลุลบัยต์ (อ.)</p> <p>[อัล ซุญญี : คาริก อัล คุละฟาอ์ หน้า 12 อิบนิ ฮาญ์ญ์ อัล อัยตะมี : อัล สะวาอิก อัล มุฮ์ริเกาะห์ หน้า 19]</p>
<b>อิบนิ ฮาญ์ญ์</b>	ไม่มีใครมีความรู้เกี่ยวกับอะดิษนี้ของเฮียะห์บุคอรี

<b>อ็ช กอลาหี</b>	<p>เป็นการไม่ถูกต้องที่จะกล่าวว่าอิมามเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในเวลาเดียวกัน</p> <p>[อิบนิ ฮาญ์ญ์ อัล สกอละนี : ฟีต อัล บะรี 16:338-341]</p>
<b>อิบนิ อัล ญะฮ์ซี</b>	<p>คอลีฟะฮ์ท่านแรกของบนีอุมัยยะฮ์คือยะซีด อิบนิ มุอาวียะฮ์ และท่านสุดท้ายคือ มัรวาน อัล อิมัร ทั้งหมดนั้นมีสิบสามท่าน <b>อุศมาน มุอาวียะฮ์ และอิบนิซุเบรไม่ได้ถูกนับรวมไว้</b>เนื่องจากว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นซอฮาบะฮ์ของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ถ้าเราไม่รวมมัรวาน บิน อัล สะกัม เข้าด้วย</p> <p>เนื่องจากความขัดแย้งในเรื่องที่ว่าเขาเป็นซอฮาบะฮ์หรือว่าเขาเป็นผู้ที่มีอำนาจ แม้ว่า อับดุลลอฮ์ อิบนิ ซุเบรจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนแล้ว</p> <p><b>เราก็จะได้จำนวนสิบสอง</b> เมื่อคอลีฟะฮ์มาจากบนีอุมัยยะฮ์</p> <p>ความโกลาหลก็เกิดขึ้น จนกระทั่งบนีอับบาสได้ตั้งตัวขึ้นมาเป็นคอลีฟะฮ์ ดังนั้นเงื่อนไขดั้งเดิมในการเป็นคอลีฟะฮ์ จึงถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง</p> <p>[อิบนิ อัล ญะฮ์ซี: กัฟฟูล มุขัล อ่างถึงในอิบนิ ฮาญ์ญ์ อัล อัสกอละนี: ฟีต อัล บะรี 16:340 จากชิบัต อิบนิ อัล ญะฮ์ซี]</p>
<b>อัล นะวะวี</b>	<p>อาจจะหมายความได้ว่า อิมามทั้งสิบสองนั้นจะยังคงอยู่ในยุครุ่งเรืองของอิสลาม ยุคที่อิสลามจะเป็นศาสนาของโลก</p> <p><b>คอลีฟะฮ์เหล่านี้จะเป็นรัศมีแห่งศาสนาในช่วงที่ท่านอยู่</b></p> <p>[อัล นะวะวี: รัร ซอเฮียะห์ มุสลิม 12:202-203]</p>
<b>อัล บัยฮะกี</b>	<p><b>ตัวเลขนี้(สิบสอง)พบวาอยู่ในช่วงของวะลีด อิบนิ อับดุลมาลิก</b></p> <p>หลังจากนั้นแล้วเกิดความโกลาหลวุ่นวาย แล้วจึงมาถึงยุคของราชวงศ์ อับบาซิด อะดิษนี้ได้มีการเพิ่มจำนวนของอิมาม</p> <p>ถ้าเรามองข้ามบางท่านที่มาหลังจากช่วงของความวุ่นวายแล้ว</p> <p>จำนวนของพวกเขาจะมากขึ้นไป</p> <p>[อิบนิ กะษีร คาริก 6:246 <b>อัลซุญญี</b> : คาริก อัล คุละฟา หน้า 11]</p>
<b>อิบนิ กะษีร</b>	<p>ผู้ใดที่เชื่อตามบัยฮะกีและเห็นด้วยกับคำอ้างถึงของเขาที่ว่า</p> <p>ญะมาอะฮ์หมายถึงคอลีฟะฮ์เหล่านั้นที่มาเป็นช่วงๆ จนกระทั่งถึงยุคของวะลีด</p> <p><b>อิบนิ ยะซีด อิบนิ อับดุลมาลิก ผู้ละเมิด</b></p> <p>ที่มาภายใต้รายงานอะดิษที่เราอ้างถึงด้วยการคำนิและประณาม</p> <p>และถ้าเราขอรับการเป็นคอลีฟะฮ์ของอิบนิ ซุเบรก่อน</p> <p>อับดุลมาลิกแล้วขอรวมก็จะเป็นสิบหก ในขณะที่ควรจะเป็นสิบสอง ก่อนอุมัรอิบนิ อับดุลอะซีซ หากนับด้วยวิธีนี้ยะซีด อิบนิ มุอาวียะฮ์จะไม่ถูกนับรวมด้วย</p> <p><b>และไม่รวมอุมัร อิบนิ อับดุลอะซีซ</b> อย่างไรก็ตามเป็นที่กำหนดว่า</p> <p>ผู้รู้ส่วนใหญ่ยอมรับว่า อุมัร อิบนิ อับดุลอะซีซ เป็นคอลีฟะฮ์ที่เที่ยงธรรม</p> <p>[อิบนิ กะษีร: คาริก 6:249-250]</p>